



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สนพ.เผยมี.ค.ยอดใช้ ไบโอดีเซล-เอทานอล ลดลงหลังล็อกดาวน์	ข่าวหุ้น
2. ชู 'ส้มเกลี้ยง' ผลไม้ประจำถิ่นลำปาง ยกมาตรฐานการผลิต พัฒนาสู่สินค้า GI	region2.prd.go.th
3. “จีน” สยบ โควิด-19 ทูเรียนไทย ออเดอร์ทะลัก	thebangkoktimes.com
4. สศก.เผยชาวลำปางรวมกลุ่มปลูกส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ ผลไม้ประจำถิ่นให้ผล...	kasettumkin.com
5. 'พาณิชย์-เกษตรฯ' จับมือพาราгон จัดอีเวนต์ช่วยเกษตรกรรายมั่งคุด	มติชน
6. รับ5พัน14.2ล้านคนคลังเร่งเยียวยาครบสัปดาห์นี้พม.ช่วยกลุ่มเปราะบาง13ล้าน	แนวหน้า
7. ปล่อยเรือ 'ทรัพย์ดาวประมง 5' ออกมหาสมุทรอินเดีย	แนวหน้า
8. อ.ต.ก.เร่งหาตลาดส่งออกมะม่วง บรรเทาผลกระทบชาวสวน	แนวหน้า
9. คอสมัน: ย่อโลก: เกาหลีใต้เร่งคุมใช้หวัดนก	ข่าวสด
10. 'พาราгон' เปิดพื้นที่ขายมั่งคุด	ข่าวสด
11. SPECIAL SCOOP: 'ศักดิ์สยาม' ใช้คำสั่งกรม.ซื้อตรงยางแบริเออร์ เลียงพ.ร.บ.จัดซื้อ...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. ทิศทางประเทศไทย ปรับตัว ปรับใจ สู่วิถีวิถีใหม่	กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น

หัวข้อข่าว : สนพ.เผยมี.ค.ยอดใช้ ไบโอดีเซล-เอทานอล ลดลงหลังล็อกดาวน์

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 6463 หน้า : 11(ขวา)

## สนพ.เผยมี.ค.ยอดใช้ ไบโอดีเซล-เอทานอล ลดลงหลังล็อกดาวน์

“สนพ.” เผยยอดใช้ไบโอดีเซลมี.ค. 63 ปรับลดลงอยู่ที่ 5.32 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่การใช้เอทานอลลดลงเหลือ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน จากมาตรการล็อกดาวน์

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำมันชีวภาพมีปริมาณการผลิตไบโอดีเซลสิ้นเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 4.83 ล้านลิตรต่อวัน และปริมาณการใช้ไบโอดีเซลอยู่ที่ 5.32 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่สต็อกน้ำมันปาล์มดิบรวมสิ้นเดือนเมษายน 2563 ประมาณ 2.5 แสนตัน ส่วนการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงอยู่ที่ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 1.17 ล้านลิตรต่อวัน

โดยสถานการณ์ราคาไบโอดีเซล (B100) วันที่ 18-24 พ.ค. 2563 อยู่ที่ 25.01 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.14 บาทต่อลิตร จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมันวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 ราคาผลปาล์มเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90-3.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 20-21 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ แจ่งปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์ม

ดิบรวมสิ้นเดือนเมษายน 2563 ประมาณ 2.5 แสนตัน

ขณะที่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันตามฤดูกาลมาก แต่ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ประมาณการผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.67 และ 1.56 ล้านตัน ตามลำดับ ลดลง 10.83% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคไตรมาสที่ 2/2563 อยู่ที่ประมาณ 70,000-85,000 ตันต่อเดือน สาเหตุจากความต้องการน้ำมันบรรจุขวดในธุรกิจร้านอาหารที่มีแนวโน้มจะลดลง จากมาตรการปิดพื้นที่ (lockdown)

สำหรับราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า ทั้งนี้ปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงในเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 1.17 ล้านลิตรต่อวัน แต่ปริมาณการใช้เอทานอลเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 0.52 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.15 ล้านลิตรต่อวัน ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ region2.prd.go.th

หัวข้อข่าว : ชู 'ส้มเกลี้ยง' ผลไม้ประจำถิ่นลำปาง ยกระดับมาตรฐานการผลิต พัฒนาสู่สินค้า GI

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

**นายพลเชษฐ์ ดิลกรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวส้มเกลี้ยง เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมของผู้นิยมบริโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ประกอบด้วยวิตามิน เกลือแร่ มากกว่าส้มชนิดอื่น ๆ และมีรสชาติดี ไร้กรดอมเปรี้ยวสูง คุณค่าทางโภชนาการสูง จึงมีการส่งเสริมให้มีการผลิต และการบริหารจัดการเชิงการค้า อีกทั้งในปัจจุบันพื้นที่ในการปลูกส้มเกลี้ยงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ อุดมเฉพาะจังหวัดลำปาง ขึ้นมาเป็นแหล่งปลูกส้มเกลี้ยงที่สำคัญและมีชื่อเสียงมายาวนาน ประกอบกับทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญโดยมีแนวทางส่งเสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ เรื่องการปลูก การดูแลรักษา การตลาด และชี้ให้เห็นความสำคัญและคุณประโยชน์การอนุรักษ์พืชประจำถิ่นท้องถิ่นโดยอยู่ เพื่อพัฒนาสู่สินค้า GI ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร (พ.ศ. 2561-2580) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลง ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เน้นการส่งเสริมตามวิถีด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และปลอดภัยสู่เกษตรกรเป็นแปลงที่ ไร้สารพิษ ตามกระบวนการผลิตที่อาหารที่ดี และปลอดภัยจากสารพิษ รวมทั้งส่งเสริมรวมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อี-สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น แยมส้มเกลี้ยง เครื่องสำอาง เป็นต้น จากการพยากรณ์ ปี 2563 (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563) คาดว่าจังหวัดลำปางมีพื้นที่ปี ้นต้นทั้งหมด 1,118 ไร่ พื้นที่ให้ผล 925 ไร่ ผลผลิตรวม 853,174 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 922 กิโลกรัม/ไร่

**ด้านนายอริชัย เตชะจันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1)** กล่าวเสริมว่าจากการลงพื้นที่ ของ สศท.1 พบว่า แหล่งปลูกส้มเกลี้ยงที่สำคัญ ของจังหวัดลำปาง อยู่ในอำเภอเถินและอำเภอบ้านธิ ปัจจุบันเกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีกลุ่มส้มเกลี้ยงอำเภอเถินภายใต้ โครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 สมาชิกแปลงใหญ่ 207 ราย มีพื้นที่จำนวน 444 ไร่ โดยส้มเกลี้ยงจะเริ่มให้ผลผลิตได้เมื่อมีอายุ 8 เดือน ระยะเวลาเก็บเกี่ยวอยู่ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 922 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,246 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 15 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ พฤษภาคม 2563) ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) ประมาณ 9,589 บาท/ไร่

ปัจจุบันการตลาดส้มเกลี้ยง ของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเกลี้ยง อำเภอเถินส่วนใหญ่ผลผลิต ทยอย 95 จำหน่ายให้กับพ่อค้าในพื้นที่ และอีกพื้นที่ เช่น พ่อค้าจากตลาดไท กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งจะมารับซื้อถึงพื้นที่ ผลผลิตร้อยละ 5 ทางกลุ่ม จะจำหน่ายเองในพื้นที่ โดยจำหน่ายบริเวณเป็นน้ำแร่ เบลูรี่ ขึ้นน้ำแร่เป็ด, ร้านอาหารสด และร้านไอศกรีม อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในรูปของผลสด และแปรูปน้ำส้มเกลี้ยง อีกทั้งทางกลุ่มยังได้จำหน่าย ให้กับสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัดซึ่งเป็นผู้รวบรวมส่งให้กับ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯจะรับซื้อผลผลิตในช่วงเทศกาลสารทจีน (เดือนสิงหาคม) ประมาณ 800 กิโลกรัม ซึ่งจะแบ่งผลผลิตที่คัดคุณภาพ ผลดีจะมีขนาดใหญ่ ผิวเกลี้ยงไม่ขรุขระ ไม่มีแมลงหรือหนอนเจาะ

ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจ อยุ่การผลิตและการตลาดส้มเกลี้ยง ของอำเภอเถิน สามารถสอบถามและขอคำปรึกษาได้ที่ นางสาวยุ้ง วงศ์ษา ประธานกลุ่มปลูกส้มเกลี้ยง อำเภอเถิน บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลวง ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โทร. 08 7786 0041

ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร







ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 จากเว็บไซต์ kasettumkin.com  
 หัวข้อข่าว : สศก.เผยชาวลำปางรวมกลุ่มปลูกส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ ผลไม้ประจำถิ่นให้ผล...

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 ฉบับที่ : - หน้า : -



สศก.เผยชาวลำปางรวมกลุ่มปลูกส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ ผลไม้ประจำถิ่นให้ผลสดและสูง มูลค่า 4.1 พันล้านบาท



สศก. เผยข้อมูล 2 มีนาคม "ส้มเกลี้ยง" ในจังหวัดลำปาง ผลิตได้กว่า 1,118 ตัน มูลค่ารวมกว่า 4,251 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.5 ของผลผลิตส้มเกลี้ยงทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดลำปาง 1,118 ตัน มูลค่ารวมกว่า 4,251 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.5 ของผลผลิตส้มเกลี้ยงทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดลำปาง 1,118 ตัน มูลค่ารวมกว่า 4,251 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.5 ของผลผลิตส้มเกลี้ยงทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดลำปาง



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อินตัน



นายชวน หลีกภัย

นางแพนณีย์ สุวาโร รองอธิบดีกรมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า ส้มเกลี้ยง เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในจังหวัดลำปาง ซึ่งส้มเกลี้ยงมีรสชาติอร่อยและสุขภาพดี สศก.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ในจังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของส้มเกลี้ยง ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยโครงการดังกล่าว มีพื้นที่ปลูกส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ 1,118 ไร่ ผลิตได้กว่า 1,118 ตัน มูลค่ารวมกว่า 4,251 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.5 ของผลผลิตส้มเกลี้ยงทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดลำปาง

นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอุทัย อินตัน รองอธิบดีกรมการเกษตร และนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปล่อยลูกส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ที่สวนส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ ตำบลบ้านดง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายอุทัย อินตัน รองอธิบดีกรมการเกษตร และนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปล่อยลูกส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ที่สวนส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ ตำบลบ้านดง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายอุทัย อินตัน รองอธิบดีกรมการเกษตร และนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปล่อยลูกส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ที่สวนส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ ตำบลบ้านดง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอุทัย อินตัน รองอธิบดีกรมการเกษตร และนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปล่อยลูกส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ที่สวนส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ ตำบลบ้านดง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายอุทัย อินตัน รองอธิบดีกรมการเกษตร และนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมปล่อยลูกส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ที่สวนส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ ตำบลบ้านดง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง



ด้านนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 สิบเจ็ดเป็นโหล (สศก.) เผยว่า ส้มเกลี้ยงเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในจังหวัดลำปาง ซึ่งส้มเกลี้ยงมีรสชาติอร่อยและสุขภาพดี สศก.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ในจังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของส้มเกลี้ยง ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยโครงการดังกล่าว มีพื้นที่ปลูกส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ 1,118 ไร่ ผลิตได้กว่า 1,118 ตัน มูลค่ารวมกว่า 4,251 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.5 ของผลผลิตส้มเกลี้ยงทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดลำปาง

สำหรับการผลิตส้มเกลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ปลูกส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ 1,118 ไร่ ผลิตได้กว่า 1,118 ตัน มูลค่ารวมกว่า 4,251 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.5 ของผลผลิตส้มเกลี้ยงทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดลำปาง

หากเกษตรกรที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการผลิตส้มเกลี้ยงแปลงใหญ่ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกรมการเกษตร โทร. 02-253-5000

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ





# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15412

หน้า: 6(ล่างขวา)

Col.Inch: 17.27

Ad Value: 18,997

PRValue (x3): 56,991

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'พาณิชย์-เกษตรฯ'จับมือพารากอน จัดอีเวนต์ช่วยเกษตรกรรายมั่งคุด

## 'พาณิชย์-เกษตรฯ'จับมือพารากอน จัดอีเวนต์ช่วยเกษตรกรรายมั่งคุด

นายปริญญา พานิชภักดิ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจ การเกษตร (AgriBusiness) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลด้านการผลิตสินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบด้านการ ตลาด ภาคการเมืองตลอดจนภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผนการผลิตไปจนถึง การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยขายมั่งคุดให้ กับเกษตรกรรายสวน จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาดและมีราคา ตกต่ำ

นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงาน ส่งเสริมการตลาด บริษัท สยามพิวรรณ์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรณ์ ได้ร่วมสนับสนุน "โครงการ เราทำได้ We can do it" ให้เกษตรกรมี พื้นที่ทำตลาดและค้าขาย โดยเปิดพื้นที่บริเวณชั้น G สยามพารากอน ให้ชาวสวนมั่งคุดจากจังหวัดจันทบุรี นำมั่งคุดมาจำหน่าย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม

นางศรุตวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ We can do it เป็นการช่วยเหลือแบบคูณสอง คือช่วยทั้งวิสาหกิจชุมชน ชาวสวนที่กำลังประสบปัญหาให้อยู่รอดมีรายได้ ที่มั่นคง สามารถทำงานได้ในท้องถิ่น ถือเป็น การกระจายรายได้และสร้าง ความเจริญให้กับท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวคิดอาชีวะเกษตร ของกระทรวง ศึกษาธิการ จึงเชิญชวนมาร่วมงาน ร่วมชิม ร่วมซื้อมั่งคุด จากจันทบุรี ระหว่างเวลา 11.00-20.00 น. ที่บริเวณชั้น G สยามพารากอน

# รับ5พัน14.2ล้านคน คลังเร่งเยียวยาครบสัปดาห์นี้ พม.ช่วยกลุ่มเปราะบาง13ล้าน

คลังสรุปจ่ายเยียวยา 5 พันบาท ไปแล้ว 14.2 ล้านราย ร้อยละ 99 จ่ายอีก 6.7 แสนราย ในสัปดาห์นี้ เร่งตามตัว 1.6 แสนราย รีบรายงานเบงกักรุงไทยด่วน ภายในพฤษภาคม ข้าอาจถูกตัดสิทธิ์รับ 5 พัน สศค.เผย พม.ชงแผนเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม 13 ล้านคน เสนอเข้าครม.สัปดาห์หน้า ด้านกรมบัญชีกลางจ่ายเยียวยาคนพิการ 1.99 ล้านราย เช่น พิษโควิด-19 รายละ 1 พันบาท 1 เดือน ดีเดย์ 29 พฤษภาคมนี้

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผอ.สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงผลการดำเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม สำเร็จเรียบร้อยแล้วร้อยละ 99 **▶▶▶ ต่อ : เยียวยา -หน้า 11**

## เยียวยา

ในส่วนที่ยังคงเหลืออีกเพียงร้อยละ 1 คือ การดำเนินการในส่วนที่ยังค้างเกี่ยวกับ การขอทบทวนสิทธิ

ทั้งนี้ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านราย มีการ ลงทะเบียนซ้ำ 4.8 รายการ และลงทะเบียน

ไม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย ทำให้มีผู้ลงทะเบียน ที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ จำนวน 22.3 ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย ไม่ได้รับสิทธิ 7 ล้านราย และอยู่ระหว่างการ ดำเนินการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนราย

**คลังเยียวยารพันแล้ว14.2ล้านราย**  
“กลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย

โอนเงินเยียวยาแล้ว 14.2 ล้านราย ส่วน ที่เหลือจะโอนเงินเยียวยาได้ครบถ้วน ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ โดยมีรอบการ โอนวันที่ 21 พฤษภาคมจำนวน 2.3 แสนราย และวันที่ 22 พฤษภาคม จำนวน 4.4 แสนราย” นายลวรณ ระบุ

ทั้งนี้ บัญชีของผู้รับจะต้องไม่มี ปัญหาในเรื่องบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุล

➤ **ขอเยียวยา :**  
ประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา จำนวนมาก เดินทางมายังธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขายะลา เพื่อขอยื่นทบทวนสิทธิ ในโครงการเยียวยา ช่วยเหลือของภาครัฐ ทั้งการเปิดบัญชีเพื่อ ขอรับเงิน 5,000 บาท และการยื่นสิทธิ์เกษตรกร





# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14269

หน้า: 1 (ขวา), 11

Col.Inch: 117.43

Ad Value: 146,787.50

PRValue (x3): 440,362.50

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: รับ5พัน14.2ล้านคนคลังเร่งเยียวยาครบสัปดาห์นี้พม.ช่วยกลุ่มเปราะบาง13ล้าน

ที่ลงทะเบียน บัญชีถูกปิด หรือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นเหตุให้การโอนเงินไม่สำเร็จ ดังนั้น สำหรับกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว แต่ยังติดขัดเรื่องบัญชีสำหรับรับโอนเงินเยียวยา โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็วจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลัง จะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

ขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ 7 ล้านราย จำแนกได้เป็นผู้ไม่ขอทบทวนสิทธิ 4.8 ล้านราย ผู้ไม่ผ่านการขอทบทวนสิทธิ 1 ล้านราย ผู้ยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการขอทบทวนสิทธิ 9 แสนราย และกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม แต่ไม่ได้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดประมาณ 3 แสนราย

ส่วนกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ 8 หมื่นราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

## เร่งตามตัว1.6แสนรายก่อนอดได้5พัน

กลุ่มที่ 2 ประมาณ 1 แสนราย เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิไม่สามารถเจอตัวได้ และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้จำนวน 6 หมื่นราย

“ในส่วนของผู้ขอทบทวนสิทธิในกลุ่มที่ 2 และ 3 กระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้งและให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุด เพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพ ได้จนถึงวันที่ 29 พ.ค.นี้ สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2111-1144 หากไม่มายืนยันตัวตนในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับเงินไป” โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าว

ส่วนกรณีการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร มีกลุ่มข้าราชการทำอาชีพเกษตรกรลงทะเบียนด้วยนั้น นายลวรณ ชีแจงว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินการส่วนของกระทรวงคลังครบถ้วนแล้ว ส่วนจะพิจารณาว่าให้หรือไม่ให้ นั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นจึงส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลัง เพื่อนำมาดูว่าซับซ้อนกับการจ่ายเงินเยียวยาอาชีพอิสระหรือไม่

## ชงเยียวยากลุ่มเปราะบาง13ล้านคน

ทั้งนี้ นายลวรณ เปิดเผยอีกว่า ในวันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท พิจารณาแผนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ โดยหากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบตามที่เสนอ จะส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป สัปดาห์หน้าทันที เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ทั้งนี้ เบื้องต้น พม.ได้ส่งรายชื่อมาให้ทั้งหมด 13 ล้านราย หากได้รับการอนุมัติ กระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อกลุ่มคนเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่มว่าเคยได้รับการเยียวยาจากโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” การเยียวยาของเกษตรกร และประกันสังคมหรือไม่ เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน ก่อนจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป โดยขั้นตอนการจ่ายเงินนั้น สศก.จะต้องหารือกับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพื่อพิจารณา

การกู้เงินที่เหมาะสมจากนั้นให้ พม.ตกลงวงเงินการใช้เงินกับสำนักงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการได้ทันที

“ขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะต้องใช้งบเท่าไร ต้องรอ ครม.อนุมัติก่อนว่ารายชื่อกลุ่มคนเหล่านี้มีกี่คน และจ่ายในลักษณะไหน จะ 5,000 บาท เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงก็ต้องรอสรุปอีกทีก่อนแต่ยืนยันกระทรวงการคลัง

ทำเร็วเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด” นายลวรณ ย้ำ

## ยืนยันไม่มี‘เราไม่ทิ้งกัน’รอบ2

สำหรับกลุ่มผู้รับได้น้อย ที่ยังคงตกหล่น ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนั้น นายลวรณกล่าวว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติม แต่ใน ส่วนของ การจัดทำโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” รอบที่ 2 คงไม่เกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมารัฐบาลมีแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆ เกือบครบทั้งหมดแล้วแต่หน่วยงานอื่นก็จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจึงไม่มีความจำเป็นต้องทำโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” รอบที่ 2 อีก

## เยียวยาคนพิการ1พันดีเคย์29พ.ค.นี้

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่าตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลายมาตรการและคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีมติให้ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง

โดยเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.99 ล้านราย แบ่งเป็นผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,898,357 ราย กรุงเทพมหานคร 87,359 ราย และเมืองพัทยา 1,286 ราย

“ขณะนี้กรมบัญชีกลาง เตรียมความพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจาก กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในการส่งข้อมูลของผู้มีสิทธิ เพื่อนำมาตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงิน และข้อมูลบุคคลที่มีชีวิตจากกรมการ



ปกครองวันที่ 31 มี.ค. 2563 เมื่อได้รับการยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครองแล้ว กรมบัญชีกลาง สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้วันที่ 29 พ.ค. 2563 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือบัญชีผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ จากผู้มีสิทธิ กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินสด ติดต่อรับได้ ท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับเงิน วันที่ 29 พ.ค. 2563 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับเยียวยาพิจารณาในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อน สามารถสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อดำเนินการขอรับเงินต่อไป

## เร่งเยียวยาเกษตรกรให้ครบสิ้นพค.

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรประมาณ 3.4 ล้านคน ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ คาดว่า สศค.จะส่งกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ วันที่ 21 พ.ค. ทันทีที่มาถึง จะส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชุดนี้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.ตามแผนงานที่วางไว้ จะจ่ายครบวันที่ 25 พ.ค. จากนั้นเตรียมรับรายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. ซึ่งมีประมาณ 1.57 ล้านคน ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์เดียวกัน หากได้รับรายชื่อที่คัดกรองแล้ววันที่ 27 พ.ค.จะจ่ายเงินวันที่ 30-31 พ.ค.

ส่วนเกษตรกร กลุ่มสุดท้าย คือ เกษตรกรที่อื่นแบบ ทบก.01 ซึ่งเป็นแบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรภายใน 15 พฤษภาคม แต่การเพาะปลูกล่าออกไปเนื่องจากรอฝน มีประมาณ 130,000 ราย ซึ่งต้องเพาะปลูกภายในวันที่ 30 มิ.ย.แจ้งให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอทำประชาคมเพื่อตรวจสอบว่าทำการเกษตรจริงก่อนวันที่ 15 ก.ค.นั้น ตามแผนงานที่กำหนดไว้คาดว่าจะจ่ายเงินวันที่ 27 ก.ค.

# ปลอยเรือ 'ทรัพย์สินดาวประมง 5' ออกมหาสมุทรอินเดีย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กรมประมง ได้ปลอยเรือประมงออกทำประมงนอกน่านน้ำในพื้นทีมหาสมุทรอินเดีย 1 ลำ ได้แก่ เรือทรัพย์สินดาวประมง 5 ซึ่งเป็นเรือกลประมงทะเลเล็ก มีขนาด 257.95 ตันกรอส ทำประมงด้วยเครื่องมืออวนลากและเบ็ดมือจัดเป็น 1 ในเรือประมงนอกน่านน้ำ 6 ลำ ที่ได้รับใบอนุญาตทำประมงนอกน่านน้ำในพื้นที SIOFA ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศไทยอนุญาตให้เรือเงิน 5 และเรือโชคเพิ่มสิน 1 ออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำและขณะนี้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยเรือทรัพย์สินดาวประมง 5 มีกำหนดแจ้งออกไปทำการประมงวันที่ 20 พฤษภาคมและคาดว่าจะแจ้งเข้าวันที่ 31 สิงหาคม รวมระยะเวลาออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทยประมาณ 103 วัน

ในด้านมาตรการควบคุมเรือประมงนอกน่านน้ำ กรมประมงในฐานะรัฐเจ้าของธงกำหนดมาตรการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังพฤติกรรม การเดินเรือและพฤติกรรมทำประมงตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการควบคุมกระบวนการตั้งแต่เรือแจ้งออกจากท่าเทียบเรือ ในขณะที่ทำการประมง และขนถ่ายกลางทะเล จนกระทั่งการแจ้งกลับเข้าท่าและขึ้นสัตว์น้ำที่ทำเทียบเรือของไทย ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบการทำประมงภายใต้องค์การการจัดการประมงระดับภูมิภาคหรือรัฐชายฝั่งอื่น เพื่อป้องกันทำประมง IUU โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบระบุตำแหน่งเรือประมง Vessel Monitoring System (VMS) ระบบเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring (EM) หรือกล้องวงจรปิด และระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Reporting System (ERS)



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

นอกจากนี้ กรมประมงยังจัดส่งผู้สังเกตการณ์บนเรือร่วมออกเดินทางไปกับเรือทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงตั้งแต่ออกเดินทางจากไทย กระทั่งกลับไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ SIOFA ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสังเกตการณ์พฤติกรรมการทำประมงของเรือนอกน่านน้ำ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นช่องทางป้องกันปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม สามารถรายงานข้อมูลทำการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ำ ติดตามกิจกรรมต่างๆของเรือได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ หากพบว่าเรือประมงมีพฤติกรรมต้องสงสัย กรมประมงสามารถตรวจสอบติดตามโดยศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) เพื่อตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านนายมีศักดิ์ ภัทติง อธิบดีกรมประมงกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการตรวจสอบเรือทรัพย์สินดาวประมง 5 ที่แจ้งออกทำการประมงเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) และหน่วยงานสหวิชาชีพจะตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง คนประจำเรือ อุปกรณ์



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14269

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 62.27

Ad Value: 56,043

PRValue (x3): 168,129

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปลอยเรือ 'ทรัพย์ดาวประมง 5' ออกมหาสมุทรอินเดีย

ความปลอดภัยบนเรือตามมาตรฐานของ PIPO และกรณีต้องได้รับการตรวจเรือประมงเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ SIOFA อาทิ Marking gear อุปกรณ์เก็บกู้เครื่องมือประมง ฉลากติดสัตว์น้ำ รวมถึงข้อกำหนดอื่น อาทิ กำจัดขยะในเรือ หมายเลข IMO เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งการออกทำประมงนอกน่านน้ำจะมีระยะเวลานาน กรมแจ้งให้เจ้าของเรือประมงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยกำชับให้เจ้าของเรือประมงต้องคัดกรองลูกเรือก่อนลงเรือ หากพบว่าลูกเรือรายใดมีอุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้ชะลอการลงเรือและแจ้งให้ไปตรวจพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ ยังแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะเรือและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในเรือ อาทิ ทำความสะอาดตัวเรือสม่ำเสมอ จัดให้มีระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศในเรือที่เหมาะสม สถานที่ปรุงอาหาร ต้องทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดสม่ำเสมอ อีกทั้ง ควรจัดเตรียมแอลกอฮอล์ หรือเจลทำความสะอาดมือเพียงพอในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่สัมผัสร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคร้ายในเรืออีกด้วย

“ที่ผ่านมากรมประมงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลของเรือประมงที่จะออกทำประมงนอกน่านน้ำได้สอดคล้องกับระเบียบและมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น การดำเนินการดังกล่าวนับเป็นการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำประมงนอกน่านน้ำได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งผลที่ให้เห็นชัดเจนที่สุดคือขณะนี้เรือประมงนอกน่านน้ำของไทยออกไปทำประมงนอกน่านน้ำได้อย่างมีศักดิ์ศรี ทำให้เห็นว่านานาประเทศเชื่อมั่นในการทำการประมงของเรือประมงไทยว่า มีระบบบริหารจัดการการทำประมงนอกน่านน้ำที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ถือเป็นโอกาสเริ่มต้นที่ดีของเรือประมงไทย ที่จะ‘ได้มีโอกาสแสวงหาแหล่งทำประมงใหม่ๆ นอกน่านน้ำไทย’อธิบดีกรมประมง กล่าว

## อ.ต.ก.เร่งหาตลาดส่งออกมะม่วง บรรเทาผลกระทบชาวสวน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน เป็นเหตุให้การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน ซึ่งเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบคือ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ที่ส่งออกไปต่างประเทศจำนวนมาก อาทิ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฯลฯ ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) มีเป้าหมายจัดหาช่องทางตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรทั้งในและนอกประเทศ เล็งเห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนมะม่วง โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างอ.ต.ก.กับสมาคมการค้าเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกร (CASA : Commercial Association for Sustainability of Agriculture) ได้ช่วยจัดหาตลาดส่งออกมะม่วงมหาชนกไปประเทศจีน

“จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ตรงกับช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลไม้ ทำให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้หลายพื้นที่ประสบปัญหาช่องทางตลาด ที่ไม่เพียงพอต่อการส่งออกสินค้า กระทรวงเกษตรฯ โดยอ.ต.ก.จึงประสานภาคเอกชนส่งออกมะม่วง ซึ่งฤดูกาลนี้มีจำนวนผลผลิตรวมทุกพันธุ์ประมาณ 3 ล้านตัน เริ่มจากมะม่วงพันธุ์มหาชนกจาก จ.กาฬสินธุ์ ราคาหน้าสวนประมาณ 5 – 6 บาทต่อกิโลกรัม โดยผู้ซื้อจากจีนนั้น ต้องการมะม่วงมหาชนกประมาณ 1,000 ตัน และตัดค่าที่ผ่านมานำร่องส่งออกไปแล้ว 14 ตัน ราคาเฉลี่ย 10 บาทต่อกิโลกรัม และหลังจากนี้ อ.ต.ก. จะช่วยเหลือด้านการตลาดแก่เกษตรกรชาวสวนมะม่วงและผลไม้ต่อไป”



ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า

ร้อยเอก ธรรมนัสกล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯยังมีมาตรการอื่นในการป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อผลไม้ไทย ซึ่งหลังประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้ามาตรการต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านตลาดในประเทศ ภาครัฐจะเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า โดยขอความร่วมมือไปรษณีย์ไทย ช่วยจัดส่งผลไม้ฟรี 200 ตัน พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ทางช่องทางออนไลน์ รมรณรงค์บริโภคผลไม้ในประเทศ (Eat Thai First) 2) ระบบโลจิสติกส์ จัดจำหน่ายผลไม้ทุกชุมชนทั่วประเทศ โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผลไม้ร่วมกับผู้ประกอบการผลไม้ และผู้ประกอบการบริการโลจิสติกส์ พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่น-รัฐวิสาหกิจ-องค์กรมหาชน ช่วยซื้อผลไม้และเป็นจุดขาย 3) ด้านการผลิต บริหารจัดการเรื่องแรงงานเก็บผลไม้ โดยจะผ่อนผันการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขต ขยายใบต่ออนุญาตให้แรงงานต่างด้าว 4) เสริมศักยภาพบริหารจัดการมาตรฐานผลไม้ โดยสร้าง Central Lab ของไทยกรณีสินค้าเกษตรส่งออกไปจีน ซึ่งจะไม่มีกรตรวจสอบซ้ำที่ด่านปลายทาง 5) แปรรูปผลไม้เป็นอาหารและเครื่องดื่มสำหรับตลาดในและต่างประเทศสร้างมูลค่าให้ผลไม้ไทย



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10768

Col.Inch: 7.19

Ad Value: 7,909

หน้า: 7(บนซ้าย)

PRValue (x3): 23,727

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ยอโลก: เกาหลีใต้เร่งคุมใช้หวัดนก



## เกาหลีใต้เร่งคุมใช้หวัดนก

วันที่ 21 พ.ค. ขอนฮัปรายงานว่า กระทรวงเกษตรเกาหลีใต้ แถลงคุมเข้มโรคใช้หวัดนก แม้ประเทศจะไม่มีผู้ติดเชื้อชนิดนี้มากกว่า 2 ปี แต่ตั้งแต่ปีจนถึงเดือนเม.ย. ทั่วโลกพบผู้ป่วยใช้หวัดนกแล้ว 431 คน เพิ่มขึ้นจาก 234 คนที่พบทั้งหมดในปี 2562 เมื่อพิจารณาวิกฤตโรคโควิด-19 รัฐบาลจึงเห็นควรให้ป้องกัน โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบฟาร์มสัตว์ปีกทั่วประเทศให้แล้วเสร็จในเดือนก.ค. และจะให้เวลากับฟาร์มที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ยกกระตักการป้องกันโรคจนถึงเดือนก.ย. ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูที่นกต่างถิ่นจะอพยพเข้ามา

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10768

Col.Inch: 11.93 Ad Value: 13,123

หน้า: 5(ซ้าย)

PRValue (x3): 39,369

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'พารากอน'เปิดพื้นที่ขายมังคุด

## 'พารากอน'เปิดพื้นที่ขายมังคุด

นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานส่งเสริมการตลาด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ร่วมสนับสนุนโครงการ เราทำได้ : We can do it เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไทยมีพื้นที่ทำการตลาดและค้าขาย

โดยร่วมจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณชั้นจี โซน 'บูร์มดัต การ์เด็น' ให้เกษตรกรสวนมังคุดจาก จ.จันทบุรี นำมังคุดมาจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22-24 พ.ค.นี้ บริษัทขอร่วมกระตุ่นเศรษฐกิจในประเทศและกอบกู้วิกฤตครั้งนี้ ในการร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว

ด้านนายปริญญา พานิชภักดิ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าโครงการเราทำได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องชาวนาน โดยเฉพาะชาวนามังคุดที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำจากผลผลิตที่ออกมาล้นตลาด เราระดมทุนรับบริจาคนำเงินมาซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนเพื่อนำมากระจายสินค้าตามตลาดที่มีความต้องการ






**'ศักดิ์สยาม' ใช้คำสั่ง กรม.ซื้อตรงยางแบรีเออร์**  
เลียง พ.ร.บ.จัดซื้อให้เกษตรกรได้เต็มๆ **3**

# 'ศักดิ์สยาม' ใช้คำสั่งกรม.ซื้อตรงยางแบรีเออร์ เลียงพ.ร.บ.จัดซื้อให้เกษตรกรได้เต็มๆ

## SPECIAL SCOOP

เครือข่ายสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา เฮสนั้น หลังได้รับคำยืนยัน 26 พ.ค.นี้ คมนาคมจะนำเรื่องยางพาราครอบแบรีเออร์และเสาหลักนำทาง เสนอ กรม.ขอใช้วิธีซื้อตรงกับสหกรณ์ฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. หากไม่ทำผิด พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 โยงบสร้างถนน 300 ล้านบาท ซื้อยางพารา ประเดิมล็อตแรก 250 กิโลเมตร ขณะที่สหกรณ์ฯ แจงที่ผ่านมามีแต่ความเสี่ยง ไม่กล้าลงทุน ยอมรับสหกรณ์ฯ เหมือนเด็กอนุบาล หากทำไม่ติง 64-65 หลุด วอนกรมส่งเสริมฯ ปลดปล่อย แต่เงื่อนไขสหกรณ์ต้องสมทบ 30% ทำให้สหกรณ์สะดุด

นโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราด้วยการนำยางพารา มาเป็นส่วนผสมในการผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในงานก่อสร้าง ในส่วนของงานกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ที่ต้องการจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (สมาคม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งจะทำให้งบประมาณดำเนินการ ตกไปอยู่ในมือเกษตรกรโดยตรง

แต่วิธีการดังกล่าวไม่สามารถทำได้ เพราะผิด พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่จะต้องเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดจะได้ไป)

กรมทางหลวง จึงทำหนังสือหรือไปยังกรมบัญชีกลาง ว่าจะดำเนิน

การอย่างไรได้บ้าง ซึ่งเรื่องนี้ กรมบัญชีกลาง ได้ตอบกลับไปยัง ทล.ว่า หากดำเนินการดังกล่าวมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องสนับสนุนและให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางรายย่อย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรก็สามารถทำได้

ดังนั้นนโยบายของนายศักดิ์สยาม ที่ต้องการเปลี่ยนเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ที่ประเทศจำนวน 700,000 ต้น ต้นละประมาณ 2,500 บาท ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะใช้งบปี 2563 จำนวน 2 แสนต้น ปี 2564 จำนวน 2 แสนต้น และที่เหลือ 3 แสนกว่าต้นจะใช้งบปี 2565 ก็สามารถจัดซื้อโดยตรงกับสหกรณ์ฯ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ได้โดยไม่ผิด พ.ร.บ.การจัดซื้อฯ ปี 2560

โดยนโยบายของนายศักดิ์สยาม ยังต้องการผลักดันโครงการจัดทำแผ่นยางครอบแบรีเออร์ (Rubber Fender Barrier : RFB) ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านการรับรองสมรรถนะความปลอดภัยจาก Rubber Fender Barrier : RFB ที่สถาบัน KATRI-Korea Automobile Testing & Research Institute ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถาบันที่ใช้มาตรฐานเดียวกับอเมริกา และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตได้เช่นเดียวกับเสาหลักนำทางฯ

ส่วนปัญหาอยู่ที่ว่าแผ่นยาง RFB ไม่ได้มีการหารือไปยังกรมบัญชีกลางเหมือนกับเรื่องของเสาหลักนำทางฯ แต่ด้วยนโยบายของนายศักดิ์สยาม ต้องการให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับเกษตรกรเช่นกัน ซึ่งโครงการนี้จะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นจำเป็นอย่างไรที่จะต้องร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมฯ และกระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมนำเรื่องเข้า กรม.ในวันอังคารที่





26 พ.ค.นี้ เพื่อเสนอแผนและรายละเอียดการนำยางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทั้งเรื่องของ RFB ซึ่งเป็นเรื่องของการก่อสร้าง และเสาสถักนำทางฯ เพื่อขออนุมัติร่างบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่าง ก.คมนาคมและ ก.เกษตรฯในการใช้วิธีจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงจากเกษตรกรสวนยาง ผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรผลิตตรงให้กับ ทล.และทช.โดยไม่ผ่านบริษัท หรือนายหน้าทั้งสิ้น

**มติ ครม.ครั้งนี้จะทำให้สามารถซื้อตรงได้โดยไม่ผิด พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างปี 2560 !**

“อธิบดีกรมทางหลวง ได้ประชุมฝ่ายก่อสร้างเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สั่งโยกงบกว่า 300 ล้านบาท ที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายหรือยังไม่มีการเซ็นสัญญางานก่อสร้างที่ประมูลได้แล้ว เพื่อมาจัดซื้อน้ำยางในการผลิตแบรีเออร์ไว้แล้วซึ่งก็ต้องมีการไปทำทุกอย่างให้ถูกต้องตอนในการใช้งบ”

ขณะที่ผู้รับเหมาจากกรมทางหลวง บอกว่า งบประมาณที่นำไปใช้ทำแบรีเออร์คอนกรีตครอบยางพารา และเสาสถักนำทางยางพาราของปี 2563 ที่จะต้องเร่งทำในเดือนกรกฎาคมนี้ ได้ตัดจากงบงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาประมูลงานได้แล้ว เพียงแต่ตัวยังไม่มีการเซ็นสัญญาและก็ต้องไปจัดทำแผนก่อสร้างกันใหม่จากถนนผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PARA AC) เป็นถนนผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์ (AC) แทน

“ผู้รับเหมา ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยเกษตรกรชาวสวนยางเพียงแต่ว่าจะต้องทำให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และทำอย่างไรที่จะลดความเสี่ยงของเกษตรกรได้ด้วย หากทำไม่ได้มาตรฐาน นอกจากจะ

**ขาดทุนแล้ว โครงการนี้อาจถูกเปลี่ยนเป็นของนายทุนที่มีความพร้อมได้”**

ด้านเกษตรกรในกลุ่มสหกรณ์สวนยางฯ บอกว่า ตัวแทนสหกรณ์ได้ติดต่อสอบถามกับทาง ทล.และ ทช.เพื่อต้องการความชัดเจนก่อนว่า ครม.อนุมัติให้มีการจัดซื้อโดยตรงกับสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.ได้หรือไม่ เพราะหากไม่อนุมัติสหกรณ์ฯ ทุกแห่งก็ไม่กล้าที่จะลงทุน เพราะลงทุนไปแล้วก็ไม่รู้จะไปขายให้ใคร

“การทำแบรีเออร์หุ้มยาง มีปัจจัยที่จะทำให้ไม่สำเร็จหลายอย่างที่สหกรณ์ก็กลัว เครื่องจักร บุคลากรที่มีพร้อมหรือไม่ หรือถ้ามีเครื่องจักรแล้วแต่เพิ่มพื้พร้อมหรือไม่ และเวลานี้เราจะทำทันไหม เพราะมีเวลาเพียง 4 เดือนจะสิ้นงบประมาณปี 63 แล้ว แค่นี้ยังจัดทำแม่พิมพ์ก็กินเวลา 2 เดือนแล้ว เหลืออีก 2 เดือนจะผลิตได้กี่ตัว”

อีกทั้งสหกรณ์ฯ ที่มีความพร้อมว่ากันว่าเวลานี้มีเพียง 6-8 สหกรณ์ฯ แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรที่เวลานี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีฯ สั่งกัดพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งสหกรณ์ฯ ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะเป็นพรรคเดียวกันกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีฯ ที่มีโครงการให้ทุนสนับสนุนในการซื้อเครื่องจักร เพียงแต่ตัวมีเงื่อนไขในเรื่องของการสมทบที่ทำให้สหกรณ์และเกษตรกรสวนยาง กลัวว่าจะทำให้โครงการสะดุด

“มีการคุยกันระหว่างสหกรณ์ทางเหนือและทางใต้ว่า ถ้าเราขอทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ ก็จะต้องสมทบอีก 30% เขารั้งจะให้ ก็มีการพูดคุยกันว่าเราจะเอาเงินจากที่ไหน 30% มาสมทบ เช่นเราได้ทุนซื้อ



เครื่องจักร 10 ล้าน เราต้องทามาสมบท 3 ล้านกว่าจะทำอย่างไร"

ขณะเดียวกันสิ่งที่สหกรณ์ฯ กลัวกันมากก็คือถ้าโครงการผลิตยางครบแบริเออร์ ล็อตแรกของปี 2563 ไม่ประสบความสำเร็จ หรือสหกรณ์ฯ ทำได้ไม่ดี ก็ไม่ต้องพูดถึงถึงล็อตที่ 2, 3, 4 ที่จะใช้ในปี 2564 และ 2565 ก็อาจถูกยกเลิกหรือไม่ได้ทำทั้งหมด

**"ถ้าพวกเราทำพลาด สหกรณ์เป็นหนี้หิวโหย"**

แต่จากการทดสอบทั้งเรื่องการเติมสารผลิตรายคอมปาวด์ (Rubber Compound) ที่จะนำมาทำยางครบแบริเออร์นั้น ก็มีการทดสอบความแข็งแรง และสารทนไฟที่นำมาผสมในยางพารา เพื่อป้องกันไฟไหม้เวลาที่รถชนแบริเออร์ ก็เชื่อว่าสหกรณ์ฯ สอบผ่านในเรื่องนี้แล้ว

อย่างไรก็ดี สหกรณ์ฯ คาดว่าในปี 2563 จะมียางประมาณ 300 ล้านบาท ให้ทำในส่วนของแบริเออร์หุ้มยางได้ประมาณ 250 กิโลเมตร ก็มีการสำรวจกันว่าสหกรณ์ฯ ที่พร้อมมีที่ไหนบ้าง ก็ประมาณ 6-8 สหกรณ์ เพราะต้องยอมรับความจริงว่าความพร้อมของกลุ่มสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับอนุบาล แต่ก็เชื่อว่าถ้า กรม.อนุมัติจะทำให้การดำเนินงานชัดเจนขึ้น

**"สหกรณ์เสดูลมีความพร้อมแต่ทำได้แค่ 1 กิโลเมตรต่อเดือน ถ้า กรม.ชัดเจน เขาก็ต้องเพิ่มกำลังผลิต ต้องติดต่อกกรมส่งเสริมฯ และหาเงินมาสมทบในการซื้อเครื่องจักร ซื้อแม่พิมพ์เพิ่ม ต้องใช้อีก 10 ล้านบาท เพื่อให้ได้มากกว่า 1 กิโลเมตร แต่ถ้าเขาทำแล้วได้ไม่ดี ปี 2564 ก็อยู่ในความเสี่ยง"**

ภัทรพล ไชยลัง เลขาธิการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา บอกว่า สหกรณ์ฯ ต่างๆ ก็ได้มีการสอบถามและพูดคุยกันถึงเรื่องมติ กรม.ว่าจะอนุมัติเมื่อไหร่ และเรื่องของทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ก.เกษตรฯ สถาบันฯ ก็มีการจัดรายชื้อสหกรณ์ที่มีความพร้อมและต้องการที่จะเดินหน้าทำโครงการแบริเออร์

"สหกรณ์บึงกาฬ ต้องการ 30 ล้าน ก็ต้องสมทบ 30% คือ 9 ล้าน ก็คิดกันอยู่ว่าจะไหวหรือไม่ ส่วนสหกรณ์ทางใต้กับนเคยได้ฟรี ไม่ต้องสมทบเมื่อปี 2559 เติ้งจะมีการเปลี่ยนระเบียบใหม่ ปี 2560 สมทบ 10% ปี 62 หรือ 63 ชัยบสมทบ 30% เพราะรัฐคิดว่าการให้สมทบเพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของในเครื่องจักรที่ใช้เงินซื้อมาด้วย"

เลขาธิการเครือข่าย บอกว่า ที่ผ่านมา การผลิตสินค้ายางพารา ออกมาขายไม่ประสบความสำเร็จเพราะต้องมาตลาดกันเอง มาขายตามงานแสดงสินค้าโอท็อปและต้องแข่งขันกับกลุ่มโรงงาน ซึ่งสหกรณ์สู้ไม่ได้อยู่แล้ว ทำให้หลายๆ สหกรณ์เกิดความกลัวไม่กล้าที่จะลงทุน

แต่ครั้งนี้ก็ได้บอกกับทุกๆ สหกรณ์ฯ ว่าจะมีความแตกต่างเพราะการผลิตยางครบแบริเออร์ เราไม่ต้องมาตลาด แต่เป็นการผลิตขายให้รัฐรับซื้อโดยตรง หากสหกรณ์ฯ ตัดความกังวลเรื่องการตลาดและหันมาผลิตให้ได้คุณภาพ ก็จะมีงานต่อเนื่อง เพราะนโยบายของรัฐบาลชัดเจนที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรรายอย่างอยู่แล้ว

ภัทรพล บอกอีกว่า ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมทางหลวงชนบทแล้วว่า ในวันที่อังคารที่ 26 พ.ค.นี้ รัฐมนตรีคมนาคม จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม กรม.แน่นอน และอยากให้สหกรณ์ส่วนอย่างทุกแห่งเตรียมตัวให้พร้อมที่จะดำเนินการผลิตแบริเออร์หุ้มยางพาราและเสาลักนำทางฯ ให้ได้ตามที่กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าไว้ เพราะตรงนี้คือรายได้โดยตรงของเกษตรกรชาวสวนยาง และหากราคาขยับสูงขึ้น กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ก็จะมีค่าแพคเตอร์ F มาช่วยพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้ว!



# ทิศทางประเทศไทย ปรับตัว ปรับใจ สู่วิถีวิถีใหม่

**ต**้วยน้ำมือไวรัสขนาดเล็กจิ๋วที่แม่กระแทงตาเปล่าเรายังมองไม่เห็น แต่พลาสมาภาพทำเอาเศรษฐกิจทั่วโลกเกือบล่มสลาย และตกต่ำจนต้องจารึกจดจำอีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ บางคนก็เปรียบวิกฤติโควิด-19 ไม่ต่างจากสงครามโลกครั้งใหม่ บ้างก็เปรียบว่าเป็นมหันตภัยล้างโลก ทำคนตกงานกว่าหลายล้านคนทั่วโลก

หันมามองอีกมุม จะพบว่าส่วนหนึ่งเพราะอาจเป็นที่เราเอง ต่างไม่เคยเตรียมการ วางแผน รับมือ เพราะไม่มีใครคาดคิดว่าเกิดขึ้นในวันนี้

แม้วันนี้ เรามาถึงจุดที่เปลี่ยนสถานการณ์ไม่ได้ แต่เราสามารถเปลี่ยน

ตัวเราเองได้ เพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้อย่างปลอดภัยทั้งกายและใจ

**ปรับ “กาย” ในชีวิตวิถีใหม่**  
**ดร.สุปริดา อุดยานนท์**  
**ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)**

### บทเรียนจากโรคระบาด

ดร.สุปริดาเอ่ยว่า บทเรียนโรคระบาดใหญ่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ เป็นเรื่องที่อยู่ขนานกันมาตลอดกับโลก จากการวิเคราะห์ทำให้ทราบ ว่า ที่จริงเราเผชิญวิกฤติโรคระบาดมาหลายครั้ง ซึ่งผลทำให้สังคมไทยต้องปรับตัวสู่วิถีวิถีใหม่มา

แล้ว อาทิ โรคระบาดเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อน ทำให้เราหันมาสร้างสุขาอยู่ใกล้บ้าน ห้องน้ำ ซึ่งได้กลายเป็นวิถีใหม่ของคนไทย มาจนถึงวันนี้เราคุ้นเคยจนเป็นเรื่องปกติแล้ว หรืออย่างการระบาดของไวรัสเอชไอวีก็ทำให้วิถีการดูแลตัวเองด้านเพศสัมพันธ์ ตลอดจนระบบบริการสุขภาพของไทยเปลี่ยนไป ในการป้องกันแก้ปัญหาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์

### “หากถามโควิด เปลี่ยนแปลงอะไรเราบ้าง”

ดร.สุปริดาเอ่ยถึงความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของคนในสังคมไทยว่า เพราะเป็นโรคใหม่ที่เราไม่เคยเจอ เราจึงมีความไม่รู้ ซึ่งทำให้วิธีคิดและพฤติกรรมของ



ผู้คนที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด 2019 เริ่มจากความกลัวเป็นระยะแรก

“ไม่ว่าจะกลัวน้อยไปหรือมากไป แต่สิ่งสำคัญคือ ความกลัวทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ของคนในสังคม การแสดงความรู้สึกเกลียด การวิตกกังวล เสียขวัญ จนมาถึงจุดที่สังคมเริ่มเรียนรู้กันเองมากขึ้น ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และไม่อาลัยอีกต่อไป ต่อมาจึงขยับมาสู่ระยะพัฒนาการที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เป็นแนวสร้างสรรค์มากขึ้น” ดร.สุปรिताอธิบาย

“ซึ่งจากการที่ สสส. อยู่ฝ่าวิกฤติโควิดมากับสังคมไทยตั้งแต่ Day 1 เราเองก็มองว่าไม่ใช่เรื่องของหมอแล้วที่ต้องรับผิดชอบ แต่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ จึงเกิดแนวคิดของ “วิถีชีวิตวิถีใหม่” ที่จะเข้ามาช่วยเป็นแนวทางสนับสนุน การปรับพฤติกรรมของคนไทยในด้านสุขอนามัย”

ดังนั้น การจัดทำ คู่มือวิถีชีวิตวิถีใหม่ที่ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 ชุด คือการปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อมาสู่เราและไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่น ซึ่งผู้จัดการ สสส. ยืนยันว่า คู่มือเหล่านี้คือแนวทางการปรับพฤติกรรมรับมือเฉพาะหน้า แต่โดยระดับต่อไปแล้ว สิ่งที่ สสส.ยังมองคือการป้องกันไม่ให้วิกฤตินี้เกิดขึ้นในอนาคต

“นอกจากเรื่องมีสุขอนามัย เราต้องป้องกันไม่ให้เกิดในอนาคต ด้วยการทำให้ร่างกายแข็งแรงตั้งแต่ระดับพื้นฐาน หรือการเสริมสร้างไม่ให้คนไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น โดยการใช้ฐานทรัพยากรที่พึ่งพาตัวเองได้”

หากดูคำว่า Norm มีความหมายคือการทำให้เป็นปกติ แต่อย่าคิดว่าความปกติจะเกิดขึ้นเองธรรมชาติ เพียงอย่างเดียว เพราะในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้น

ดร.สุปรिताเอ่ยว่า มีสองรูปแบบ คือกระบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ กับอีกส่วนเกิดจากการที่มีผู้เข้าไปจัดการให้เกิดขึ้น เพื่อหวังเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง

“บางส่วนเราอาจปล่อยให้เป็นธรรมชาติ แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องเข้าไปจัดการให้ได้ ในการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ สสส.มีหลายกระบวนการที่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยมาตลอด เช่น ในประเด็นเรื่องเหล้า บุหรี่ การสร้างสุขภาพ การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย เป็นต้น

ดร.สุปรिताเอ่ยต่อว่า ขณะที่บางเรื่องที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดจากหวังผลประโยชน์ของการเปลี่ยน เช่น การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ การใช้เงินดิจิทัล ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบาย หรือการเปลี่ยนมาเวิร์ค ฟอรัม โฮม ที่ทำให้ชีวิตยืดหยุ่นขึ้น เมื่อหมดโควิดก็อาจยังคงดำเนินต่อไปอยู่

**วัคซีนเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ แต่ไม่ได้แปลว่าจบ**

แม้จะคาดการณ์ว่ากลางปีหน้า

เราจะมียุคขึ้นมือกันไวรัลโคโรนา แต่ ดร.สุปริตามองว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่มีอะไรแน่นอน เพราะที่ผ่านมามีการคาดการณ์มาตลอด ก็มีทั้งที่ถูกและผิด ทั้งนี้ มันไม่ได้จบแค่มียุคขึ้นแล้วหายขาด ดังนั้นควรพึ่งตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ป้องกันความเสี่ยงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

“ไม่ว่า ต่อไปอาจมีโรคอื่นเข้ามาอีกหรือเกิดการกลายพันธุ์ สสส.จึงเน้นทำงานด้านการดูแลสุขภาพ เราใช้โน้วฮาวที่เรามีอยู่แล้วในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน เช่น การกินอาหารปลอดภัย เหล้าบุหรี่ เพียงแต่นำมาใช้กับโจทย์ใหม่เท่านั้น”

ในฐานะคนทำงานด้านสุขภาพ ผู้จัดการ สสส. สะท้อนว่าระบบสุขภาพไทย มีจุดเด่นหลายอย่าง เช่น หลักประกันสุขภาพ แต่สิ่งที่เราเห็นคือความมั่ววุ่นวายของระบบข้อมูล ที่ต้องมีการปรับปรุง และในระดับปฐมนูมิเป็นจุดแข็งที่เป็นทุนสังคมของบ้านเราแต่คำถามคือเราจะทำอย่างไรให้เขาเป็นฐานสำคัญที่ยั่งยืน





“แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมอย่างคู่มือโควิดฯ เราทำโดยใช้หลากหลายมิติมาร่วมกันระดมความคิดเห็น ในการปรับให้เหมาะสมทั้งหมด ใช้อำนาจรัฐสั่งการไม่ได้ แต่ต้องใช้การมีส่วนร่วมมากกว่าเราจะเปลี่ยนอะไร ต้องมีการสร้างเวทีที่ร่วมกัน สะสม ระดมความคิดเห็นในวิถีใหม่ รวมถึงการศึกษา เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ต้องมีส่วนร่วมทั้งหมด” ดร.สุปรिताเอ๋ย

**ปรับตัวเพื่อปากท้อง “ชีวิตวิถีใหม่”**  
อาจารย์ยักษ์-วิวัฒน์ ศัลยกำธร  
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกิจกรรม  
ธรรมชาติ

### นอร์มแบบใหม่ คือการกลับไปอารยะแบบเดิม

“มนุษย์จะอยู่รอดได้ในวิกฤติ จะต้อง มีสัปปายะ 4 ได้แก่ โภชนาสัปปายะ อาหารดี หาง่าย ไม่อดตาย สถานที่ไม่แออัดเกิดไป อากาศสัปปายะ มนุษย์ดี สังคมดี เอื้อเอื้อกันไม่แก่งแย่งชิงกัน บุคคลสัปปายะ จิตใจมีความสุข

อาจารย์ยักษ์ วิเคราะห์ว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีต้นทุนด้านทรัพยากรอาหาร อยู่แล้ว โดยเฉพาะแนวทางการใช้ชีวิตและการทำเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือทางออกของความยั่งยืนแท้จริง

“แต่ที่ผ่านมาเรายึดแบบแผนการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางโลกตะวันตกมาหลายสิบปี ซึ่งเน้นการแข่งขันและแก่งแย่งชิงทรัพยากรทำให้สิ่งสิ่งที่เคยเป็นรากเหง้าของประเทศไทย”

หากเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤติ จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะกลับมาสู่วิถีชีวิตเดิมของไทยอีกครั้ง ซึ่งอาจารย์มองว่ามีความเหมาะสมและยั่งยืนกว่า ที่จะเป็นเสาหลักในการผ่านวิกฤติครั้งนี้

### โควิดมาเตือนเราก็ค้นมาสำรวจตัวเอง

“เราไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเลย ไม่มี ความแน่นอน คาดเดาไม่ได้ เราจึงต้องปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ ผมมองว่าในโรงเรียนควรมีหลักสูตรเรื่องการปรับตัว ให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งแต่ในห้องเรียน เพราะสังคมไทยมีความ

เข้มแข็งอยู่แล้ว ด้วยทรัพยากร และสังคมเอื้อเอื้อแบ่งปัน กลายเป็นจุดแข็ง

แต่สิ่งที่เราต้องปรับคือ หนึ่ง เราต้องสร้างสันดานใหม่เรื่องสุขภาพ ดูแลระบบป้องกันในแบบ new norm หรือ ขนบใหม่ ครั้งนี้เราต้องกำหนดแผนการดูแลสุขภาพตัวเอง สอง เราต้องพึ่งตนเองเพื่อชาติ ความจริงแล้วทุกอย่างเราสามารถทำได้ด้วยตนเองหมด รู้จักเรียนรู้ในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตัวเอง ครอบครัวยุคใหม่ไม่ต้องรอภาครัฐหรือใคร ไม่ว่าจะ เป็นระดับบุคคล องค์กร ชุมชน สาม เราต้อง

เน้นการแบ่งปัน”

อาจารย์ยักษ์เอ๋ยให้ข้อคิดว่า

“ชนบประเพณี เดิมไทยเรา ไม่ทำงานคนเดียว ไม่เอาตัวรอดคนเดียว

แต่ในยุคปัจจุบันกลับสอนให้ทำคนเดียว หากเมื่อมีสังคมในวิถีใหม่ เราจะเริ่มกลับมาทำ

มากขึ้น ขอเพียงเกิดการรวมตัว แม้แต่ในเมืองก็จะเห็นปรากฏการณ์นี้มากขึ้น ผมเชื่อว่าทั้งคนเมืองและชนบททางมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้มากมาย เราสามารถใช้ช่องทางเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ในการเชื่อมโยงสื่อสารกัน”

**ปรับ “ใจ” ในชีวิตวิถีใหม่**  
พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

### ถึงไม่ป่วยกาย แต่ป่วยใจ

เป็นเรื่องจริงที่ว่าหลายคนไม่มีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกาย แต่ใจกลับป่วย

“ถ้าเราไม่รักษาใจให้ดี แม้กายไม่ป่วย แต่เมื่อเจอทุกข์ก็จะทำให้ใจป่วย นำมาสู่กายป่วยในที่สุด” เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต เอ๋ยถึงสาเหตุความป่วยทางใจส่วนหนึ่งเกิดจากที่เราไม่อาศัยกับความปกติที่เราคุ้นเคยว่าจะสูญหายไป แต่ในความเป็นจริง หากพิจารณาแล้วความปกติยังอยู่กับเราก็ยังคงมีอยู่ไม่น้อย เช่น การที่เรายังมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย ยังมีลมหายใจปกติ

ขณะที่หลายคนไม่น้อยต้องหายใจลำบากจากการติดเชื้อไวรัสโควิด นอกจากนี้ เรายังมีที่พักอาศัย มีอาหาร และมีคนรักรอบตัวเรา

“อยากให้มองสิ่งดีๆ ที่ยังอยู่กับเรา ไม่ได้สูญหายไป”

พร้อมกันนี้ พระอาจารย์ไพศาลได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติใจของประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด-19 ว่า วิธีที่ทำให้ใจไม่ป่วยที่ได้ผลคือ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น

“เราควรยอมรับในมาตรการที่กำลังเกิดขึ้น ยอมรับความจริงที่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ปกติเหมือนแต่ก่อน และทำให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปได้เพราะเมื่อยอมรับไม่ได้เราจะรู้สึกคับแค้นใจ ท้อแท้ หดหู่สิ้นหวัง ซึ่งเท่ากับเป็นการซ้ำเติมตัวเอง นอกจากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จะยิ่งทำให้ปัญหาเพิ่มหรือร้ายแรงกว่าเดิม”

เพราะหากเปรียบกับการเผชิญภัยพิบัติอื่นๆ ที่ผ่านมา อย่างเช่น เหตุการณ์สึนามิหรือวิกฤติน้ำท่วมปี 2554 แล้ว ภัยโควิดครั้งนี้ ยังไม่ถึงกับทำให้คนไทยต้องพลัดถิ่นาคาที่อยู่ ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าครั้งนี้

### เติมพลังบวกให้จิตใจ

อย่างไรก็ดี การที่คนเราต้องอยู่หนึ่งๆ นานๆ ย่อมเป็นธรรมดาที่จะเกิดความเครียด ฟุ้งซ่าน คับแค้น ท้อแท้ ห่อเหี่ยว จึงเป็นโอกาสดีที่เราทุกคนควรจะหากิจกรรมทำที่มีความสร้างสรรค์ เช่น เย็บถุงผ้า วาดรูป ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

“การมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทำให้เราไม่จมลงไปกับความคิดด้านลบ มีสมาธิ และการได้ทำอะไรสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะสิ่งที่ทำเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จะสามารถเกิดพลังบวกในจิตใจ ทำให้ใจปลอดโปร่ง สดใส”

นอกจากนี้ ควร “หันหน้าเข้าหาเพื่อนบ้าน” แม้จะมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ยังมีหลายช่องทางที่สามารถสื่อสารกับเพื่อนได้ อย่างเช่น โซเชียลมีเดีย การมีเพื่อนที่ช่วยแบ่งปันรับฟัง หันหน้าเข้าปรึกษา ปรับทุกข์ เป็นการบรรเทาความเครียด ความวิตกกังวลและกันได้ หรือแม้แต่เพื่อนในชุมชนหรือเครือข่ายมิตรสหาย หากมาร่วมมือกันหากิจกรรม



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 160,000  
Ad Rate: 1,600

Section: การเงิน-ลงทุน/-

วันที่: ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11565

หน้า: 19(กลาง)

Col.Inch: 164.59 Ad Value: 263,344

PRValue (x3): 790,032

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ทิศทางประเทศไทย ปรับตัว ปรับใจ สู่วิถีวิถีใหม่

ทำสิ่งดีๆ ให้สังคม

พระอาจารย์ไพศาลฯ ยังเฝ้าต่อว่า  
เครือข่ายมิตรสหายเป็นสิ่งจำเป็นมากใน  
สถานการณ์ปัจจุบัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะ  
ทำให้ปรับตัวต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้